

## กรุงเทพธุรกิจ ริมถนนหน้ากสวน

●● เปิดสัปดาห์แรกของ “ตลาดหุ้นไทย” ในปี 2562 เคลื่อนไหวขึ้นสวนทางตลาดหุ้นอื่นๆ ในภูมิภาคที่ส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบ โดยดัชนี SET INDEX ปรับตัวทำสถิติสูงสุด 1,575.22 จุด และต่ำสุดที่ระดับ 1,563.66 จุด เพิ่มขึ้น 10.39 จุด (+0.66%) มูลค่าการซื้อขาย 14,136.39 ล้านบาท คาดว่าน่าจะมีปัจจัยบวกมาจากค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้น ทำให้คาดหวังกระแสเงินทุนไหลเข้า

●● สอดคล้องกับการไม่ถอยกับเป้าดัชนี SET INDEX ปี 2562 ที่ “ระดับ 2,000 จุด” สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) งานนี้ “พรเทพ ชูพันธุ์” มองเศรษฐกิจโดยรวมโตต่อเนื่อง วัฏจักรการลงทุนมีโมเมนตัมเป็นบวก ส่งผลดีต่อนิคมอุตสาหกรรม การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ธปท. หนุนกลุ่มธนาคารและแนวโน้มราคาหมูและปลาหูช้างที่จะส่งผลดีต่อกลุ่มอาหาร

●● แม้อาชีพหุ้น สโตนเฮ็นจ์ อินเทอร์เน็ต หรือ STI เปิดซื้อขายวันแรกต่ำกว่าราคาไอพีโอ 6.30 บาท ปัจจุบันอยู่ 5.25 บาท (2 ม.ค.2562) ทว่า “ไพรซ์ เล้าประเสริฐ” หัวเรือใหญ่STI ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้นักลงทุนด้วยการควักเงิน 3.67 ล้านบาท ซื้อหุ้น 722,100 หุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 5.08 บาท เพราะมั่นใจธุรกิจแข็งแกร่งมองหลังราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่า อาจเป็นเพราะภาวะตลาดโดยรวมช่วงนี้ไม่สดใสสัก...!!



พรเทพ ชูพันธุ์

●● สอดคล้องกับแผนธุรกิจพร้อมโลดเล่นในปีนี้ “บอสใหญ่ไพรซ์” มองภาพรวมธุรกิจไร้กังวล งานในมือที่ตุนไว้แล้วกว่า 770 ล้านบาท สนับสนุนผลงานปีนี้ และในปี 2562 ราคาได้ “นิวไฮ” ต่อเนื่องได้ไม่เชื่อรอดูผลงานไตรมาส 4/61 โดดเด่นชัด ชณะที่ทีมบริหารเร่งเดินหน้ารับงานใหม่ โดยมีงานที่จอร์เจียเซ็นสัญญาก่อหลักพันล้าน หากประกาศผลงานออกมา จะสะท้อนพื้นฐานธุรกิจ STI ว่าตัวจริงเสียงจริงแน่นอน !!

●● ในช่วงที่ผ่านมาบรรยากาศตลาดหุ้นไทยตกอยู่ในภาวะซึ่มๆ ราคาหุ้นในกระดานร่วงยกแผง แต่หุ้นของ บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์คอร์ปอเรชั่น หรือ SSP ยังคงแข็งแกร่ง ยืนรักษาทรงไว้ได้เป็นอย่างดี ล่าสุด “ธันฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล” ผู้บริหาร SSP สร้างความเชื่อมั่นโดยการทยอยซื้อหุ้นต่อเนื่อง 0.61 ล้านหุ้น

●● แบบนี้ “หญิงเก่ง SSP” บอกว่าน่าจะสะท้อนได้ว่าผลงานปี 2561 ต้องทะลุเป้าหมายอย่างแน่นอน โดยเฉพาะรายได้แต่ละไตรมาสได้ต่อเนื่อง จากอานิสงส์ของกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสร้างรายได้เต็มที่ แถมยังมองเห็นอนาคตอันสดใสช่วงชั่วนอนอีก 3-5 ปีข้างหน้า เพราะเล็งตั้งเป้ากำลังการผลิตไปได้ไกลถึงระดับ 400 เมกะวัตต์แล้ว ได้เห็นแบบนี้ ผู้ถือหุ้นน่าจะยิ้มแก้มปริกันแล้ว

●● ไม่ธรรมดา...!! นับตั้งแต่ประกาศอัปเดตแบรนด์ The Rich

สู่พรีเมียม แอปได้ยืนแ่วๆ มาว่า.. ได้รับความสนใจจาก “กลุ่มลูกค้าหน้าใหม่ระดับบน” ที่มีกำลังซื้อเพียบแต่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการเป็นจำนวนมาก แคมเปญแสดงตอบรับก็ดีดี.. อีกตั้งหาก งานนี้เล่นเอา “ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์” บิ๊กบอส บมจ.ริชชีเพลส 2002 หรือ RICHY ยิ้มกว้างไม่สู้ ก็แหม !! เรียกได้ว่า มาถูกทาง ถูกที่ ถูกเวลา และถูกทำเล ก็ว่าได้ ช่วงนี้สื่อสังคมทวิมทวิตร์แข่งกันผุดขึ้นเยอะแยะ แต่โครงการที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริง จะมีสักกี่โครงการ แต่หนึ่งนั้นก็ต้องยกให้โครงการของ RICHY

●● “ทิพย์ ดาลาล” ซีอีโอหนุ่มไฟแรง บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ ยังคงเน้นคอนเซ็ปต์การเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันทั้งธุรกิจและสังคมไม่เปลี่ยนแปลง เห็นได้จากปฏิทินและไดอารี่ปี 2019 ที่นำกระดาษรีไซเคิลมาใช้ในการผลิตมาในธีม “Growing Stronger Growing Together” กระตุ้นจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัท ยังได้สนับสนุนมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า กรมอุทยานฯ ซึ่งเป็นกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอีกด้วย

●● คิกออฟเปิด “คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ” อย่าง



สมชาย จันทรสว่าง

เป็นทางการไปได้ไม่นาน ก็มีเสียงตอบรับจากคนรักสุขภาพที่สนใจเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง งานนี้ “นายแพทย์สมชาย จันทรสว่าง” บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง หรือ WPH เลยปลื้มปริ่มยินดีที่ได้นำเทคโนโลยีทันสมัย “ไฟโบรสแกน” เข้ามาใช้ตรวจสุขภาพตับ

แบบไร้แผล ไม่เจาะ ไม่เจ็บ รวดเร็ว แม่นยำ ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพที่ดีให้แก่ชาวตรังและจังหวัดใกล้เคียง บอกเลยว่าไฮเทคแบบนี้มีเป็นครั้งแรกและเครื่องเดียวในจังหวัดตรังเลยนะ !!

●● ในช่วงวันปีใหม่ที่ผ่านมา (1ม.ค.) ใครแวะเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศจะได้รับของขวัญปีใหม่ในรูปแบบสินค้าเกษตรแปรรูป เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้โดยไม่จำกัดการเติมขั้นต่ำจะได้รับสินค้าเกษตรแปรรูปจากโครงการ “ไทยเด็ด” 1 ชิ้น โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง PTTOR และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)

●● ถือฤกษ์ดีช่วงปีใหม่ สำหรับ “โฮ เรน ฮวา” บิ๊กบอส บมจ. ไทยวา หรือ TWPC ส่งความสุขปีใหม่ ส่งผลิตภัณฑ์วันสิ้นแห่งตรามังกรคู่ เข้าจำหน่ายในร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) ร้านสะดวกซื้อครบวงจร 10,500 สาขาทั่วประเทศ หวังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สะดวกใกล้บ้าน มั่นใจกระแสตอบรับแรง ดันยอดขาย-รายได้โตแกร่งต่อไป.

●● บมจ.บิซิเนสอะโลเม้นท์ หรือ BIZ แจกข่าวดี!!! ตอนรับปีหมูกอง ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูงกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี มูลค่าสัญญา 110,000,000 บาท ระยะเวลาของสัญญา 360 วัน เพิ่มความแข็งแกร่งต่อเนื่อง พร้อมลุยเดินหน้าประมุขงานใหม่ทั้งภาครัฐ-เอกชน